

ประเทศสิงคโปร์จัดแบ่งกลุ่มประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ออกเป็น ๔ ประเภท ตามระดับความเสี่ยงของ  
โรคโควิด-๑๙ ด้วยมาตรการข้ามแดนที่แตกต่างกันตามประเภทที่กำหนด



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรการในการรับมือกับโรคโควิด-๑๙ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศเริ่มแรกในภูมิภาคนี้ที่มีนโยบายเปิดประเทศทางด้านเศรษฐกิจและมีนโยบาย “ยุทธศาสตร์การอยู่ร่วมกับโควิด-๑๙ (Living with COVID-19) strategy” ในการนี้ การศึกษาแนวทางการจัดการกับโรคโควิด-๑๙ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สิงคโปร์ อาจสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับมาตรการการเปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย ซึ่งแนวทางดังกล่าวของประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนถึงที่มาของแนวทางซึ่งมีดังนี้ (ที่มา <https://www.aljazeera.com/news/2021> สืบค้นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จำนวนอัตราการได้รับการฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประชากร เป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นของประเทศ จึงได้เสนอให้มีการออกมาตรการเดินทางข้ามแดนที่แตกต่างกันตามการได้รับการฉีดวัคซีนของนักท่องเที่ยวต่าง ๆ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะพิจารณาจากประวัติการเดินทางย้อนหลัง ๒๑ วันที่ผ่านมาของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก ก่อนการเดินทางเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ เพื่อตัดสินใจว่าพวกเขาควรจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด

แนวทางการดำเนินการและมาตรการที่กำหนดขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า หากนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยือน หรือโดยการเปลี่ยนเครื่องบินไปยังประเทศ หรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทที่แตกต่างกันนั้น การกำหนดความเข้มงวดที่สูงขึ้นจะเป็นไปตามกลุ่มประเทศ หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่ถูกจัดแบ่งตามกลุ่มประเภทที่กำหนด

รายละเอียดในการจัดกลุ่มประเภทต่าง ๆ นั้น กระทรวงสาธารณสุข ระบุไว้ดังนี้

**กลุ่มประเภทที่ ๑** กำหนดจากพื้นที่ความเสี่ยงที่ต่ำสุดในการแพร่เชื้อโควิด-๑๙

นักท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต้นทางในกลุ่มประเภที่นี้สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้อยู่ในบ้านพัก (stay-home notice:SHN) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ พวกเขาจะถูกตรวจโรคโควิด-๑๙ เมื่อเดินทางมาถึงเท่านั้น โดยใช้วิธี polymerase chain reaction (PCR) swab test ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อค้นหาเชื้อโควิด-๑๙ ในเบื้องต้น โดยเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอและหลังโพรงจมูกโดยวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ

(สรุปรจาก <https://www.petcharavejhospital.com>) และสามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อไปหากผลตรวจเป็นลบ

ในขณะที่ พื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละประเภที่ รวมถึงประเทศจีน (ไม่รวมมณฑลเจียงซู (Jiangsu)) นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ฮองกง และมาเก๊า จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภที่นี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๕๙ นาฬิกา เป็นต้นไป

**กลุ่มประเภที่ ๒** ประกอบด้วยพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-๑๙ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ในกลุ่มประเภที่นี้ จะมีการแจ้งให้อยู่ในบ้านพักเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน (SHN) ซึ่งสามารถเลือกที่จะกักตัวในสถานที่พักของพวกเขาได้

ในขณะที่ ชาวสิงคโปร์ ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวร และผู้ถือใบอนุญาตให้อยู่ในระยะเวลานาน อาจจะมีการแจ้งให้อยู่ในบ้านพักเป็นระยะเวลา ๗ วัน หากเงื่อนไขต่าง ๆ มีความสอดคล้องตามความเหมาะสม

ล่าสุด มณฑลเจียงซูในประเทศจีน ได้หลุดจากบัญชีการจัดอยู่ในกลุ่มประเภที่ดังกล่าว

ในขณะที่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา และ เยอรมนี จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภที่นี้เริ่มเวลา ๑๑.๕๙ นาฬิกา ในช่วงวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

**กลุ่มประเภที่ ๓** ประกอบด้วยพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-๑๙ นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจากประเทศหรือกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ ในกลุ่มประเภที่นี้ จะมีการแจ้งให้อยู่ในบ้านพัก (SHN) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้

**สิงคโปร์ผ่อนคลามาตรการจำกัดการข้ามแดนให้แก่ักท่องเที่ยวที่มีเอกสิทธิ์ ดังนี้**

	ประเภที่ ๑	ประเภที่ ๒	ประเภที่ ๓	ประเภที่ ๔	ช่องทางพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว เริ่มวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
ประเทศ/ ภูมิภาค	ฮองกง มาเก๊า จีน (ยกเว้น มณฑลเจียงซู) นิวซีแลนด์ ไต้หวัน	ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา เยอรมนี จีน (ยกเว้น มณฑลเจียงซู)	ออสเตรเลีย เบลเยียม เดนมาร์ก อิตาลี ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก นอร์เวย์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์	ทุกประเทศ/ ทุกภูมิภาค	เยอรมนี บรูไน

เปิดให้ เดินทางเยือน ในช่วง ระยะเวลาสั้น	√	×	×	×	√ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ ได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น
เรียกร้องให้มี การแสดง	ใบอนุญาต การเดินทาง ทางอากาศ (Air Travel Pass)	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมเว็บไซต์ safetravel.ica.sg			ใบผ่านการฉีดวัคซีน สำหรับการอนุญาตให้ เดินทาง (สมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔)
ผ่านการ ทดสอบ PCR test (การตรวจหา เชื้อโควิด-๑๙ ในเบื้องต้น วัดผลผ่าน ห้องปฏิบัติการ)	×	×	√ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน)	√ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน)	√ ในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง (๒ วัน)
ตรวจสอบเมื่อ เดินทางมาถึง	√ PCR	√ PCR	√ PCR	√* PCR	√ PCR
SHN (การแจ้งให้ อยู่ในบ้านพัก)	×	√ ๗ วัน**	√ ๑๔ วัน***	√ ๑๔ วัน****	×
Post ART (ชุดตรวจหา เชื้อโควิด-๑๙ ด้วยตนเอง)	×	×	√ ๓ วัน ๗ วัน และ ๑๑ วัน ทดสอบ ART Swab test	√ ๓ วัน ๗ วัน และ ๑๑ วัน ทดสอบ ART Swab test	√ ๓ วันและ ๗ วัน ทดสอบ PCR
SHN และ ทดสอบ PCR test	×	√ ๗ วัน	√ ๑๔ วัน	√ ๑๔ วัน	×

\*PCR การตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในเบื้องต้นโดยวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ (และ ART (Antigen Rapid Test) ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยตนเอง สำหรับประเทศที่ได้รับเลือกให้ใช้วิธีนี้)

\*\* ๗ วันในสถานที่พัก หรือโรงแรมที่ให้มีการกักตัวได้

\*\*\* ๑๔ วัน การแจ้งให้อยู่ในบ้านพัก (SHN) หรือ สถานที่พัก (หากเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด)

\*\*\*\* ๑๔ วัน ในสถานที่ซึ่งได้มีการแจ้งให้อยู่ในบ้านพัก (SHN)

## ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์โควิด-๑๙ ในเยอรมนีและพื้นที่อื่น ๆ จัดอยู่ภายใต้กลุ่มประเภทใดในการเดินทางข้ามแดนเข้าสิงคโปร์หรือไม่ สำหรับผู้ที่เดินทางซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสที่กำหนดแล้วสามารถเดินทางไปเยอรมนีและเดินทางกลับมาได้โดยปราศจากการแจ้งให้อยู่ในบ้านพัก ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสที่กำหนดแล้ว อาจจะเลือกที่จะไม่พักอยู่ในสถานที่กักตัวในที่พักและเลือกที่จะกักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ในสถานที่ที่เหมาะสมของตนได้

ออสเตรีย อิตาลี นอร์เวย์ เกาหลีเหนือ และสวิตเซอร์แลนด์ จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้ ส่วนเบลเยียม เดนมาร์ก ญี่ปุ่น และลักเซมเบิร์ก จะถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑.๕๙ นาฬิกาของวันศุกร์ (วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

**กลุ่มประเภทที่ ๔** ยังคงประกอบด้วย พื้นที่ต่าง ๆ ที่ยังคงมีความเสี่ยงสูงสุดในการติดเชื้อโควิด-๑๙ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า นักท่องเที่ยวจากประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ นี้ จะต้องถูกกักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ในสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ ได้กำหนดให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามการตรวจสอบที่กำหนดดังกล่าว

สำหรับผู้ที่เดินทางมาด้วยตนเอง โดยที่ไม่ใช่ชาวสิงคโปร์ หรือไม่ได้มีที่พักอาศัยถาวร โดยเดินทางมาจากบังกลาเทศ อินเดีย เมียนมา เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา จะยังคงไม่สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวในปัจจุบัน

## บทสรุป

จากข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก ๑,๖๕๐ คน (โดยแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ๔ คน และติดเชื้อภายในประเทศ ๑,๖๔๖ คน) โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ตัดสินใจยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคม มีผลบังคับใช้อย่างน้อย ๑ เดือน ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยการรับประทานอาหารภายในร้านอนุญาตให้มีผู้ร่วมโต๊ะได้สูงสุด ๒ คน โดยทั้งคู่ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว มีนโยบายการทำงานที่บ้านให้มากที่สุด ส่วนการรวมกลุ่มในที่สาธารณะห้ามเกิน ๒ คน และให้มีการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนปฐมศึกษามีผลถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้านกลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้อยู่บ้านให้มากที่สุด ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ โดยนับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ สิงคโปร์จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่สาม ให้แก่ผู้มีอายุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี ซึ่งได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วนานกว่า ๖ เดือน อนึ่ง ร้อยละ ๘๒ ของประชากรในสิงคโปร์ได้รับวัคซีนครบแล้ว

และจากแนวทางและมาตรการข้างต้น เพื่อจัดการกับโรคโควิด-๑๙ สิงคโปร์จึงมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกัน ควบคุม และดูแลควบคู่กัน โดยใช้การบูรณาการร่วมกัน ดังนี้ คือ ในส่วนมาตรการป้องกัน จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศอย่างเด็ดขาด โดยพิจารณาจาก

ประวัติการเดินทางย้อนหลัง ๒๑ วัน ในขณะที่ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต้นทางที่มีความเสี่ยงที่ต่ำสุดสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องมีการกักตัว แต่จะถูกตรวจเมื่อเดินทางมาถึงเท่านั้น ส่วนมาตรการควบคุมสิงคโปร์กำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสิงคโปร์ต้องแสดงใบผ่านการฉีดวัคซีนสำหรับการอนุญาตให้เดินทางควบคู่กับการกักตัวอยู่ในบ้านพักหรือสถานที่พักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมาตรการสุดท้ายคือ การดูแลผู้ที่เข้ามาพำนักอยู่ในสิงคโปร์ โดยใช้มาตรการให้แจ้งที่อยู่ให้แกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถติดตามตัวได้

ที่มา <https://www.straitstimes.com/singapore/health/spore-to-classify-countriesregions-into-4-categories-based-on-risk-with> (สืบค้นวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง “*S'pore to classify countries, regions into 4 categories based on risk, with differentiated border measures for each*” )

ที่มา <https://www.dailynews.co.th/news/309407/> (สืบค้นวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง “*สิงคโปร์ผู้ป่วยโควิดพุ่ง ๑,๒๖๐ คน ยกกระตักคุมเข้มทางล้งคม*” )

ที่มา <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/20/can-we-live-with-covid-19-singapore-ties-to-show-how> (สืบค้นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง “*Can we live with COVID-19 ?*”)

ที่มา <https://www.petcharavejhospital.com> (สืบค้นวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง “*polymerase chain reaction (PCR) swab test*”)

นายวรเทพ เชื้อเจ็ดองค์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ  
สำนักภาษาต่างประเทศ